

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๕๓๓๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไปพลางก่อน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรรเงิน การบริหารงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานผลการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ ที่เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เสนอขอความเห็นชอบไปยังสำนักงานงบประมาณโดยตรง ในฐานะหน่วยรับงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เพื่อให้การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้จังหวัดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรวบรวมรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่สำนักงานงบประมาณกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในช่องทางกลุ่มไลน์ “สส. (งบประมาณ อบจ.)” ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่สำนักงานงบประมาณกำหนดในเบื้องต้นแล้ว จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการโดยด่วน เพื่อที่กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดหางบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๑ ๒๓๐๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

ผู้ประสานงาน : นายเฉลิม ประสาททอง โทร. ๐๘ ๑๑๗๐ ๓๖๓๒







